

อายุ	ทันตแพทย์	ทันตแพทย์จัดฟัน	ทันตแพทย์	โสต ศอ นาสิกแพทย์	นักแก้ไขการพูดและภาษา	กุมารแพทย์
0 - 3 เดือน		พิมพ์แบบฟันและจัดสันเหงือกก่อนการผ่าตัด	ประเมินความพิการและความพิการร่วม	ตรวจหูพร้อมกับสังเกตพฤติกรรม		ประเมินทารกแรกคลอด, ซักประวัติการตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษากรณีที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม
3 - 4 เดือน			การผ่าตัดปฐมภูมิของริมฝีปากและจมูก	ตรวจหูและรักษารูตินที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง	โปรแกรม 1 ให้คำแนะนำการพัฒนาภาษาและการพูดของเด็กปกติและเพดานโหว่	ตรวจสอบสุขภาพและการพัฒนาการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
4 - 9 เดือน	ทันตกรรมเด็กดูแลสุขภาพช่องปากและให้คำแนะนำผู้ปกครอง		เตรียมการสำหรับการเย็บแผลทางด้านท้าย	ตรวจหูและรักษารูตินที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง	ติดตามทุก 6 เดือน	ตรวจสอบสุขภาพและการพัฒนาการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
9 - 12 เดือน	ดูแลสุขภาพช่องปากและติดตามพัฒนาการของฟัน		การผ่าตัดปฐมภูมิของเพดานโหว่	ตรวจหูและรักษารูตินที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง	โปรแกรม 2 ให้คำแนะนำและสอนแสดงการกระตุ้นพัฒนาภาษา และการพูดการป้องกันกลไกการชดเชยแก่พ่อแม่	ตรวจสอบสุขภาพและการพัฒนาการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
1 - 4 ปี	ดูแลสุขภาพช่องปากและติดตามพัฒนาการของฟัน	ตรวจสอบภาวะการสบฟัน	ประเมินหลังการผ่าตัด	ตรวจหูเป็นประจำทุกปีเพื่อเช็คปัญหาหูชั้นกลางอักเสบและปัญหาของแก้วหูจมูก	ติดตามทุก 6-12 เดือน	ตรวจสอบสุขภาพและการพัฒนาการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
4 - 5 ปี	เฝ้าสังเกตติดตามสุขภาพช่องปาก	ตรวจภาวะการสบฟันผิดปกติพร้อมทั้งแก้ไขด้วยทันตกรรมจัดฟัน	การผ่าตัดทุติยภูมิของริมฝีปากและจมูก และผ่าตัดแก้ไขสภาวะความบกพร่องของเพดานอ่อนและผนังคอ (ถ้าจำเป็น)	ตรวจหูทุกปี และทำ Nasoendoscopy	โปรแกรม 3 แก้ไขปัญหาภาษาและการพูดอย่างเต็มที่	ตรวจสอบสุขภาพและการพัฒนาการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
5 - 9 ปี		ตรวจภาวะการสบฟัน และทำการจัดฟันเตรียมการสำหรับการปลูกถ่ายกระดูกที่สันเหงือก	การผ่าตัดทุติยภูมิของริมฝีปากและจมูก และผ่าตัดแก้ไขสภาวะความบกพร่องของเพดานอ่อนและผนังคอ (ถ้าจำเป็น) ประเมินผลการรักษาช่วงอายุ 5 ปี	ตรวจหูทุกปี	รักษาและติดตามผลทุก 1 สัปดาห์/เดือน จนกระทั่งผู้ช่วยมีภาษาและการพูดปกติ	
9 - 11 ปี	ทันตกรรมเด็กเฝ้าสังเกตติดตามปริทันตวิทยาเตรียมการสำหรับการปลูกถอนต่อกระดูก	ทำทันตกรรมจัดฟันเตรียมการสำหรับการปลูกถ่ายกระดูกที่สันเหงือก	การผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกที่สันเหงือก การผ่าตัดทุติยภูมิของริมฝีปากและจมูก และผ่าตัดแก้ไขสภาวะความบกพร่องของเพดานอ่อนและผนังคอ (ถ้าจำเป็น)	ตรวจหูทุกปีและตรวจว่ามี การอุดตันของทางเดินจมูก ร่วมกับการแก้ไขสภาวะเย็บบนของแก้วหูจมูก	รักษาและติดตามผลทุก 1 สัปดาห์/เดือน จนกระทั่งผู้ช่วยมีภาษาและการพูดปกติ	

อายุ	ทันตแพทย์	ทันตแพทย์จัดฟัน	ทันตแพทย์	โสต ศอ นาสิกแพทย์	นักแก้ไขการพูดและภาษา	กุมารแพทย์
			ประเมินผลการรักษาช่วงอายุ 10 ปี			
11 – 12 ปี		ทำการดึงกระดูกขากรรไกรมาข้างหน้า, เริ่มทำการจัดฟัน	การผ่าตัดทูดิอูมิของริมฝีปากและจมูก และผ่าตัดแก้ไขสภาวะความบกพร่องของพลาโนอ่อนและผนังคอ (ถ้าจำเป็น)		รักษาและติดตามผลทุก 1 สัปดาห์/เดือน จนกระทั่งผู้ป่วยมีภาษาและการพูดปกติ	ตรวจสอบสุขภาพและการพัฒนาการให้คำปรึกษากับสุขภาพ และส่งต่อผู้ป่วย
12 – 18 ปี	ทันตกรรมประดิษฐ์ทำฟันปลอมชั่วคราวในกรณีที่ยังเป็น	เสร็จสิ้นการจัดฟัน และเริ่มใช้เครื่องมือคงสภาพฟัน	การผ่าตัดทูดิอูมิของริมฝีปากและจมูก และผ่าตัดแก้ไขสภาวะความบกพร่องของพลาโนอ่อนและผนังคอ (ถ้าจำเป็น)		รักษาและติดตามผลทุก 1 สัปดาห์/เดือน จนกระทั่งผู้ป่วยมีภาษาและการพูดปกติ	
> 19 ปี		ทำการประเมินทางทันตกรรมจัดฟัน และเตรียมการสำหรับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร, จัดฟันหลังจากผ่าตัด และต่อต้านการคงสภาพฟัน	ร่วมกันกับศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกรทำการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร (ถ้าจำเป็น) ประเมินผลการรักษาช่วงอายุ 19 ปี	ติดตามและประเมินผลการรักษา	ติดตามและประเมินผลการรักษา	ติดตามและประเมินผลการรักษา
0 – 3 เดือน	ประเมินสถานะของผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมของครอบครัว	ให้การดูแลหลังคลอดแก่ทารก และให้คำปรึกษานะเนาะน้ำแก่บิดา/มารดาขณะนำทารกไปนมทารก	ตรวจสอบสภาวะระบบประสาทสำหรับภาวะความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า		ประเมินสถานะของครอบครัว	เก็บประวัติช่วงก่อนการคลอด, ประวัติในระหว่างตั้งครรภ์และภาวะการคลอด
– 4 เดือน	ประเมินสถานะของผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมของครอบครัว	เตรียมการก่อนการผ่าตัดและการดูแลรักษาพยาบาลหลังผ่าตัด		ตรวจวินิจฉัยและประเมินความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า	ประเมินสถานะของครอบครัว	
4 – 9 เดือน	ประเมินสถานะของผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมของครอบครัว				ประเมินสถานะของครอบครัว	
9 – 12 เดือน	ประเมินสถานะของผู้ปกครองและสภาพแวดล้อมของครอบครัว	เตรียมการก่อนการผ่าตัดและการดูแลรักษาพยาบาลหลังผ่าตัด			ประเมินสถานะของครอบครัว	
11 – 12 ปี	จัดการเรียนและแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้และพฤติกรรมให้คำแนะนำ				ประเมินสถานะของครอบครัว	
12 – 18 ปี	ให้คำปรึกษาผู้ป่วย, ประเมินผลการรักษา				ประเมินสถานะของครอบครัว	
> 19 ปี	ให้คำปรึกษาผู้ป่วย, ประเมินผลการรักษา	ประเมินผลการรักษา	ประเมินผลการรักษา	ถ่ายภาพรังสีของกะโหลกศีรษะและใบหน้า, ประเมินผลการรักษา	ประเมินสถานะของครอบครัว, ประเมินผลการรักษา	ประเมินผลการรักษา